



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 11 ตุลาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรฯเร่งเครื่อง'Big Data' พัฒนารฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง'Farmer ONE'	แนวหน้า
2. คอลัมน์: กระจก 8 หน้า: วัดกั้นแก้ราคามะพร้าวตกต่ำ!	ไทยรัฐ
3. เล็งเคาะวาระให้อาเซียนผลักดันปี'62	โพสต์ทูเดย์
4. ชงอาเซียนดันศก.ดิจิทัล	เดลินิวส์
5. ทองแปลงใหญ่	แนวหน้า
6. คอลัมน์: โลกการค้า: เปิดตลาดนำเข้าเนื้อและเครื่องในหมูจากสหรัฐ...	แนวหน้า
7. 5กลไก7ภาคส่วนขับเคลื่อน เดินหน้า'เกษตรกรรมยั่งยืน'	แนวหน้า
8. ขยายผลผลิต'ข้าวกล้อง'ส่งออก	แนวหน้า
9. 'กฤษฎา'จีสอบคตินมโรงเรียนสั่งมิลด์บอร์ดปรับโควตาจัดส่งใหม่	แนวหน้า
10. คอลัมน์: ข้าวสั้น: กฤษฎาเปิดผลสอบ พ.ย.โกงนมโรงเรียน	ไทยโพสต์
11. 'กฤษฎา'เผยรู้ผลสอบจนท.รัฐเอี่ยวทุจริตนมรร.เดือนหน้า	สยามรัฐ
12. ฟัน'ไอศ'พานทองแท้ คดีร่วมฟอกเงิน	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อ : เกษตรฯเร่งเครื่อง'Big Data' พัฒนารฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง'Farmer ONE'

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561

ฉบับที่ : 13683 หน้า : 8 (ล่าง)

เกษตรฯเร่งเครื่อง'Big Data' พัฒนารฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง'Farmer ONE'

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ Big data ได้มีการเชื่อมโยงกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และอยู่ระหว่างการทดสอบการเชื่อมโยงกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งได้มีการหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเชื่อมั่นว่า การเชื่อมโยงกับภาคการตลาดจะช่วยให้สามารถทราบปริมาณผลผลิต ช่วงเวลา แหล่งผลิตที่สำคัญ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อใช้บริหารจัดการการจำหน่าย การกระจายสินค้า กำหนดราคาได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน “การพัฒนารฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)” ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและด้านสารสนเทศ ขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการพัฒนารฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง มาตั้งแต่ปี 2559 สศก. ในฐานะ

หน่วยงานอำนวยการของคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรวบรวมข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในการเชื่อมโยง ทั้งจากข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง ทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งได้ขยายฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมการข้าว กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยเช่นกัน โดยมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมดิจิทัล ให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูล การบูรณาการฐานข้อมูลและระบบการตรวจสอบถูกต้อง

สำหรับ ท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลการให้บริการของ Farmer ONE เช่น จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในภาพรวมระดับประเทศ ระดับภาค หรือ ระดับจังหวัด สามารถสอบถามได้ที่ ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 0-2940-6640 หรือ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2940-7038 ในวันและเวลาราชการ

รหัสข่าว: C-181011005030 (11 ต.ค. 61/06:12)

หน้า: 1/1

iQNewsAlert

บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับที่ : 22178 หน้า : 8 (ล่างขวา)

หัวข้อ : คอด้มน้: กระจก 8 หน้า: วัดกั้นแก้ราคามะพร้าวตกต่ำ!

กระจก 8 หน้า

วัดกั้นแก้ราคามะพร้าวตกต่ำ!

ผ่านมาหลายเดือน ปัญหาราคามะพร้าวในประเทศตกต่ำ ยังแก้ไขไม่ได้!! และดูเหมือนว่า “บาป” นี้จะถูก โยนมาที่กระทรวงพาณิชย์เต็มๆ ทั้งๆที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติที่อยู่ปลายน้ำและไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักหรือหน่วยงานเดียวที่แก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำด้วยซ้ำ

เพราะการกำหนดนโยบายบริหารจัดการมะพร้าว รวมทั้งเพิชน้ำมันอื่นๆกำหนดโดย “คณะกรรมการเพิชน้ำมันและน้ำมันพืช” ที่มี “นายสมคิด จาคุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นเลขานุการ และมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย เป็นกรรมการ เมื่อที่ประชุมมีมติบริหารจัดการสินค้าเหล่านี้อย่างไร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปปฏิบัติตาม

แต่นั่นเอิญว่า กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ดูแลการนำเข้าตามพันธกรณีต่างๆ ที่ไทยผูกพันการเปิดตลาดไว้ ทั้งองค์การการค้าโลก (WTO) และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน จึงต้องรับ “เผื่อร้อน” ไปเต็มๆ

เนื่องจาก “หลายฝ่าย” มองว่า ราคามะพร้าวตกต่ำ เป็นเพราะการนำเข้าเพิ่มขึ้นมาก!! “นายอศุขย์ โชตินิสากรณ” อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งแถลงข่าวเรื่องนี้ซ้ำหลายครั้ง ยืนยันชัดว่า “การนำเข้าอย่างถูกต้องและนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์การนำเข้า” ไม่ได้ทำให้ราคาคตกต่ำ

สำคัญช่วงเดือน ม.ค.-ต.ค.61 มีการนำเข้า 195,803.75 ตัน ลดลง 27.03% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะเดียวกันปีนี้ผลผลิตในประเทศมากกว่าปี 60 เพราะ โรคระบาดหนอนหัวดำในมะพร้าวที่ระบาดเมื่อปี 60 หมดไปแล้ว โดยข้อมูลของ สศก.ระบุว่า ปี 61 ผลผลิตในประเทศอยู่ที่ 880,160 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 60 ที่มี 822,895 ตัน แต่ยังไม่เพียงพอ เพราะความต้องการใช้ประมาณ 1.4 ล้านตัน

เมื่อความต้องการใช้ยังมีมากแต่ผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอและการนำเข้าลดลง ราคภายในประเทศย่อมต้องเพิ่มขึ้นตามหลัก “Demand-Supply” แต่สถานการณ์ในไทยกลับสวนทาง!!

ปัญหาราคาคตกต่ำ จึงไม่น่าจะอยู่ที่การนำเข้าอย่างถูกต้อง แต่น่าจะอยู่ที่การ “ลักลอบ” นำเข้า และผู้นำเข้าไม่นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตนำเข้า โดยอาจจำหน่าย จ่ายโอนให้ผู้อื่น ทั้งๆที่กำหนดห้ามไว้ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม กรมจะเร่งตรวจสอบผู้นำเข้า เช่น ผู้ผลิตกะปิสำเร็จรูป อาหาร ว่านำเข้าแล้วนำไปผลิตจริงหรือไม่ หากพบจำหน่าย จ่าย โอน อาจไม่ออกหนังสือรับรองการนำเข้าในครั้งถัดไปพร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร ฝ่าฝืนความมั่นคง ให้เข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าแล้ว

ส่วนการแก้ปัญหาที่ “หลายฝ่าย” เรียกร้องให้ห้ามนำเข้า “ตอกตะปูฝ่าโลง” ได้เลยทำไม่ได้ อยู่แล้ว เพราะไทยนำเข้าตามผูกพันการเปิดตลาดไว้ ถ้าห้ามนำเข้า ถูกฟ้องแน่นอน หรือถ้าจะใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard) คงไม่ทันกาล เพราะมีขั้นตอนดำเนินการนานถึง 1 ปี มะพร้าวคงเน่าเสีย หรือจะใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (Special Safeguard) สำหรับสินค้าเกษตรโดยเฉพาะ ก็ไม่ได้อีก เพราะไทยยังไม่มีกฎหมายฉบับนี้ที่จะประกาศใช้มาตรการ

ต้องวัดกันคณะกรรมการเพิชน้ำมันฯ ที่จะประชุมวันที่ 18 ต.ค.นี้ จะแก้ปัญหาราคาคตกต่ำอย่างไร และจะแก้ปัญหาได้สำเร็จหรือไม่ โปรดติดตาม.

พินนี่เอส

เล็งเคาะวาระให้อาเซียนผลักดันปี'62

โพสต์ทูเดย์ - พาณิชย์เตรียมสรุปประเด็นเศรษฐกิจ ต.ค.นี้ ก่อนชงอาเซียนผลักดันช่วงไทยเป็นประธานอาเซียนปี 2562

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมการของไทยที่จะรับมือต่อจากสิงคโปร์ในการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 ว่า ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อกำหนดประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยต้องการผลักดันในช่วงที่เป็นประธานอาเซียน โดยมีอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 33 หน่วยงาน เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น ร่วมเป็นคณะทำงาน

ทั้งนี้ ได้มีการประชุมไปแล้วหลายครั้งนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 2561 โดยร่วมกันพิจารณาประเด็นที่เห็นควรเสนอให้อาเซียนผลักดันให้สำเร็จในปี 2562 ซึ่งคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แนวโน้มที่จะดำเนินการได้แล้วเสร็จ และประโยชน์ที่อาเซียนจะได้รับโดยเฉพาะภาคเอกชน เบื้องต้นคณะทำงานเห็นว่าประเด็นที่น่าจะผลักดัน เช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้า

และการลงทุน การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับยุคดิจิทัล เป็นต้น

“ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเอกสารแนวคิด (Concept Paper) สรุปประเด็นที่จะผลักดันในปี 2562 เพื่อเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสำรัดละฯ ที่มี รมว.ต่างประเทศ เป็นประธาน และที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้ พิจารณาก่อนเสนออาเซียนต่อไป” นางอรมน กล่าว

สำหรับการเตรียมการจัดการประชุมอาเซียนของไทยในปี 2562 กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) การประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (HLTF-EI) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) โดยการประชุมแรกที่จะจัดขึ้นคือการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย. 2561 ที่กรุงเทพฯ ■

ชงอาเซียนดันศก.ดิจิทัล

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเตรียมการของไทยที่จะรับมือต่อจากสิงคโปร์ในการเป็นประธานอาเซียนปี 62 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ที่ต้องผลักดันในช่วงที่เป็นประธานอาเซียน เบื้องต้น เน้นการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย (เอ็มเอสเอ็มอี), การส่งเสริมการท่องเที่ยว, การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล, การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับยุคดิจิทัล เป็นต้น

สำหรับคณะทำงาน ประกอบด้วยอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 33 หน่วยงาน เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งได้มีการประชุมไปแล้ว เน้นข้อสรุปที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และประโยชน์ที่อาเซียนจะได้รับ โดยเฉพาะภาคเอกชน

นางอรมน กล่าวว่า กรมเจรจาการค้าต่างประเทศ ยังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเอกสารแนวคิด สรุปประเด็นที่จะผลักดันในปี 62 เพื่อเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาคัดละเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 62 ที่มีรมว.การต่างประเทศ เป็นประธาน และที่ประชุมคณะกรรมาการระดับชาติฯ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้ พิจารณาก่อนเสนออาเซียนต่อไป สำหรับการเตรียมการจัดการประชุมอาเซียนของไทยในปี 62 กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (เออีเอ็ม).

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 11 ตุลาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13683

Col.Inch: 14.60

Ad Value: 13,140

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 39,420

Clip: Black/White

ภาพข่าว: ท้องแปลงใหญ่



ท้องแปลงใหญ่ : นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรทำยาง จำกัด (โครงการเกษตรท้องแปลงใหญ่กล้วยหอม) ณ ต.ทำยาง อ.ทำยาง จ.เพชรบุรี

เปิดตลาดนำเข้าเนื้อและเครื่องในหมูจากสหรัฐฯ... เท่ากับว่ารัฐบาลยื่นยาพิษฆ่าคนไทยด้วยตัวเอง...



■ ■ ■ **สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (ยูเอสทีอาร์)...**
ยังละไม่ความพยายาม...ทางตามความคืบหน้าการเปิดตลาดนำเข้าเนื้อหมูและเครื่องในจากสหรัฐอเมริกา ที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดง แรคโดพามีนในการเลี้ยง...จากรัฐบาลไทย...จะให้พูดอีกอย่างก็คือยังคงกดดันรัฐบาลไทยต่อเนื่อง...เพื่อให้เปิดรับชิ้นส่วนเนื้อสุกรสหรัฐฯ...และขกข้ออ้างว่า...เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (CODEX Alimentarius Commission CAC) ที่กำหนดค่าสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ของสารเร่งเนื้อแดง...ทั้งๆ ที่มีการอนุญาตของโคเด็กซ์ ไม่เป็นเอกฉันท์ที่ 69/67 เสีย ในกรกำหนดค่า MRL ของสารแรคโดพามีนที่ 10 ppb ในเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์...ซึ่งแน่นอนว่ามีสหรัฐฯอยู่เบื้องหลังการผลักดันให้กำหนดค่าสูงสุดดังกล่าวตั้งแต่กรกฎาคม 2555 เป็นต้นมาและเป็นหนึ่งในอาวุธทางการค้าที่สหรัฐฯนำมาใช้เจรจาผลักดันให้ประเทศคู่ค้าเปิดรับซื้อชิ้นส่วนสุกรสหรัฐฯ...

สารเร่งเนื้อแดง เป็นสารที่ช่วยทำให้สุกรมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นโดยที่กินอาหารน้อยลง สุกรจะมีรูปร่างกำยำ มีกล้ามเนื้อเยอะ สีแดงสด มีไขมันน้อย...ซึ่งแน่นอนว่าขายได้ราคาดีกว่าชิ้นส่วนที่เป็นไขมัน...แต่มีผลข้างเคียงต่อตัวสัตว์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับในปริมาณมาก เพราะจะมีผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจของหลอดเลือด สัตว์เลี้ยงจะมีอาการคันตาคือง่าย กล้ามเนื้อขาด และอาจถึงขั้นช็อกหมดสติได้... สำหรับผู้บริโภคที่รับประทานเนื้อสัตว์ที่มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างอยู่ จะมีผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจ ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวมากกว่าปกติ จะมีความกระวนกระวาย วิงเวียน ใจสั่น และกล้ามเนื้อส่วนกระดูกจึงเป็นอันตรายอย่างมากต่อผู้ที่ป่วยโรคหัวใจ โรคลมชัก และโรคเบาหวาน...ดังนั้นด้วยไทยและพิษภัยที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงและผู้บริโภคอย่างมากมาย จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรกล่าวถึงของต้องช่วยกันหาแนวทางป้องกันไม่ให้สารเฒ่าทำร้ายผู้บริโภค...

The Guardian สื่อใหญ่ของอังกฤษ ได้นำเสนอเรื่อง Crucial antibiotics still used on US farms despite public health fears มีเนื้อหาเป็นเรื่องการรับประทานเนื้อสัตว์จากสหรัฐฯ ที่เสี่ยงกับปัญหาเชื้อดื้อยา เนื่องจากการเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐฯ มีการนำยาปฏิชีวนะสำหรับมนุษย์มาใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งหากรับประทานอย่างต่อเนื่อง อาจก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา และเป็นอันตรายถึงชีวิต...ในเนื้อหาที่นำเสนอได้กล่าวถึงผลการตรวจสอบตัวอย่างเนื้อสัตว์ ของสำนักงานความปลอดภัย

และการตรวจสอบอาหารของสหรัฐฯ (Food Safety and Inspection Service : FSIS) ที่พบว่า การเลี้ยงสัตว์ในสหรัฐฯ ยังคงมีการใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะ และถือเป็นวิกฤติด้านสาธารณสุข รวมถึงสุขภาพของมนุษย์... แม้ว่ากฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA) จะบังคับใช้ตั้งแต่ มกราคม 2560 ห้ามใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์เลี้ยง โดยไม่ได้รับใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ แต่กลับพบตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงก่อนการออกกระเบียบการห้ามใช้... **นั่นหมายความว่า สหรัฐฯ ไม่เพียงเป็นแหล่งที่ผลิตเนื้อสัตว์ที่มีสารเร่งเนื้อแดง 100% แล้ว ยังมีการใช้ยาปฏิชีวนะ ที่ถือเป็นอันตรายสูงสุดต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วย...**

สำหรับประเทศไทยนั้น มีกฎหมายห้ามการใช้สารเร่งเนื้อแดงอย่างเด็ดขาดมาเป็นเวลากว่า 16 ปี ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2546 และกรมปศุสัตว์ยังตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อปราบปรามการลักลอบการใช้สารดังกล่าว...

หากพิจารณาในมุมมองของพฤติกรรมกรรมการบริโภคสหรัฐฯ จะทานเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อ ดังกับคนไทยที่ทานทุกชิ้นส่วน รวมถึงเครื่องในต่างๆ ซึ่งโคเด็กซ์ไม่ได้กำหนดค่าสูงสุดของสารเร่งเนื้อแดงนี้ในอวัยวะภายในของสัตว์ หรือเครื่องใน อาทิ ตับ ลำไส้ กระเพาะ ซึ่งเป็นแหล่งสะสมสารพิษ...จึงต้องฝากถึงคณะกรรมการที่ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการบริโภคเนื้อหมูและเครื่องในที่มีแรคโดพามีนตกค้าง ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 8 เดือนหรือประมาณต้นปี 2562 ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นข้างต้นอย่างรอบคอบ รอบด้านด้วย...

ตอนนี้สหรัฐฯอเมริกา ที่เรียกตัวเองว่าเป็น “ตำรวจโลก”...แต่กลับทำตัวเหมือน “ผู้มีอิทธิพล” ระรานคนทั่วไป...ใช้อำนาจกดดันประเทศที่มีกำลังอ่อนกว่า...เรื่องที่กำลังกดดันไทยให้เปิดตลาดเนื้อและเครื่องในสุกรจากสหรัฐฯ...เท่ากับจงใจยื่นยาพิษที่ปนเปื้อนมากขึ้นเนื้อสัตว์ของคนให้กับคนบริสุทธ์ ให้ตายผ่อนส่ง...ซึ่งต้องบอกได้ว่าโหดร้ายมาก...

ถึงตรงนี้รัฐบาลไทยไม่มีทางเลือกอื่น...นอกจากต้องแสดงจุดยืนต่อต้านให้ชัดเจน ปฏิเสธการนำเข้าเนื้อหมูและเครื่องในจากสหรัฐฯให้ถึงที่สุด โดยยึดตามกฎหมายไทยและสุขภาพของไทยเป็นที่ตั้ง เพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตของคนไทย...แต่ถ้ายอมตามสหรัฐฯ...ก็เท่ากับว่า “รัฐบาลไทย” คือผู้ที่หย่อนยาพิษมาฆ่าคนไทยด้วยกันเอง...

กระบอกเพชร

5กลไก7ภาคส่วนขับเคลื่อน เดินหน้า'เกษตรกรรมยั่งยืน'

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ.2560-2564 ให้มีการเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนโดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการสร้างกลไกการทำงานในระดับพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายเกิดขึ้นแล้ว แต่ก็ยังไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงได้มีแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562 ที่จะก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 1.เน้นการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ 2.ใช้พลังขับเคลื่อน 3 ระดับ (ชาติจังหวัดพื้นที่) 5 กลไก (ประสานงาน ยุทธศาสตร์ชาติ จัดการความรู้ ติดตามความต่อเนื่อง และสื่อสารสังคม) 7 ภาคส่วนความร่วมมือ (รัฐ วิชาการ ประชาชน เอกชน ประชาสังคม สื่อและศาสนา) 3.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เชื่อมต่อกฎมีปัญญาเกษตรกรรุ่นเดิม 4.สร้างพื้นที่ต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน 6 รูปแบบ 5.พัฒนาสู่การรับรองมาตรฐานทุกระดับ 6.สร้างตลาดสีเขียวทุกระดับ อาทิ ตลาดชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ 7.เชื่อมโยงแหล่งทุนกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ และ 8.ขยายสู่ตลาดโมเดิร์น เทต ทั้งนี้ ในการสร้างพื้นที่ต้นแบบของการดำเนินงานร่วม 7 ภาคีนั้น ได้เลือกพื้นที่นำร่อง 28 จังหวัดที่ได้กำหนดไว้เมื่อปี 2561 ได้แก่ ภาคเหนือ 9 จังหวัด ภาคอีสาน 13 จังหวัด ภาคกลาง 3 จังหวัด และภาคใต้ 3 จังหวัด

ขยายผลผลิต 'ข้าวกล้อง' ส่งออก

● สหกรณ์เมืองลับแลต่อยอดโครงการนาแปลงใหญ่

จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ประชากรรัฐ โดยใช้กลไกสหกรณ์เป็นตัวขับเคลื่อนนั้น ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ สหกรณ์ โดยเข้าไปส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ วางแผนการตลาดร่วมกัน ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ที่สำคัญเป็นการเพิ่มโอกาส และขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกร โดยไม่ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง ทำให้มีรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมสมาชิกผลิตข้าวกล้องเพื่อการส่งออก ผ่านโครงการนาแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาล โดยส่งเสริมให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 กข 49 กข 47 ซึ่งเป็นพันธุ์เมล็ดยาว ผลิตเป็นข้าวกล้องเพื่อส่งขายให้กับบริษัท The Natural Growth Co.,Ltd. หรือ NGC เป็นบริษัทที่รับซื้อข้าวกล้องจากสหกรณ์เพื่อส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย

นายพนม แก้วกุลศรี หัวหน้าฝ่ายรวบรวมแปรรูปและส่งเสริม สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด เล่าว่า ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวทั้งหมด 6,000 ไร่ โดยสหกรณ์จะมีการจัดโซนแปลงปลูกข้าวของสมาชิก โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีแปลงปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ไม่กระจัดกระจาย เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม ดูแล ซึ่งสหกรณ์จะเข้าไปสำรวจคุณภาพดินในพื้นที่สมาชิก เพื่อเตรียมให้เหมาะสมต่อการปลูกข้าวแต่ละพันธุ์ และจะเน้นให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เพราะไม่มีสารตกค้าง เพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามที่บริษัทต้องการ

นายพนมบอกต่ออีกว่า หลังจากสมาชิกเข้าร่วมโครงการนี้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากมีตลาดรองรับที่แน่นอน อีกทั้งสหกรณ์ยังรับซื้อผลผลิตในราคาที่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป ต้นละ 500 บาท นอกจากนั้น ยังมีเงินให้สมาชิกนำไปลงทุนก่อน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยให้กู้ไร่ละ 2,500 บาท ตลอดจนสนับสนุนรถหยอดรดน้ำ ให้สมาชิกใช้ เพื่อลดการใช้

เมล็ดพันธุ์ข้าว จากเดิมที่เคยใช้ประมาณ 25-30 กก.ต่อไร่ ตอนนี้ใช้ไม่เกิน 8 กก.กรัมต่อไร่ และเดิมต้นทุนในการผลิตข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเกี่ยวจะอยู่ที่ 3,600 บาทต่อไร่ ปัจจุบันเหลือเพียง 2,400 บาทต่อไร่ สามารถช่วยต้นทุนลดลงได้ ไร่ละ 1,200 บาท นอกจากนี้ ผลผลิตต่อไร่ก็เพิ่มขึ้นด้วย จากเดิมที่ได้เพียงไร่ละ 650 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 850-1,100 กิโลกรัมเลยทีเดียว” นายพนมกล่าว

'กฤษฎา' จี้สอบคดีนมโรงเรียน สั่งมิลด์บอร์ดปรับโควตาจัดส่งใหม่

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตนมโรงเรียน ว่าเรื่องทุจริตเป็นเรื่องเป็นราว ยังไม่มี มีแต่การแจ้งความดำเนินคดี ขบวนการไซฟอนนม ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชน ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐ การสอบข้อเท็จจริงขณะนี้ยังไม่พบอะไร แต่ก็สั่งให้ ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ก.) ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน โดยในเดือนพฤศจิกายนนี้ ผลสอบต้องออกมาแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้รับรายงานหรือไม่ว่ามีกรรมการใน อ.ส.ก.เอื้อนายทุนในการจัดซื้อนม ทาง รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า

มีแต่การพูดกันแต่รายละเอียดยังไม่ชัดเจน สื่อมวลชนและประชาชนมีข้อมูล ขอให้แจ้งมา เรายินดีจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เป้าหมายของกระทรวงเกษตรฯ คือเด็กนักเรียนต้องมีนมที่มีธาตุสารอาหารที่ครบ และเกษตรกรที่ส่งนมต้องได้รับความเป็นธรรม คนได้กำชับคณะกรรมการตรวจสอบไปแล้ว และกำชับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลด์บอร์ด) ให้ดำเนินการในเรื่องอัตราโควตาการส่งนมโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นในเทอมต่อไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารนมใหม่



กฎหมายเปิดผลสอบ พ.ย.โกงนมโรงเรียน

ทำเนียบฯ ● นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตนมโรงเรียนว่า ได้สั่งให้ผู้บัญชาการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน 90 วัน หลังจากมีการร้องเรียนเข้ามา ซึ่งในเดือน พ.ย.ผลสอบจะต้องออกมาแล้ว ทราบว่าวันนี้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ มีคณะกรรมการที่จะไปปรับปรุงระบบการคำนวณสูตรโควตานมโรงเรียน ซึ่งในการเปิดเรียนเทอม 2 นี้เราจะใช้ระบบเหมือนเดิมแต่จะเข้มข้นขึ้นมาก หลักฐานเอกสารที่จะประกอบการยื่นใช้สิทธิ์จะต้องถูกต้อง หลังจากนั้นในเทอมต่อไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารนมใหม่

'กฤษฎา' เผยรู้ผลสอบจนท.รัฐเอี่ยวทุจริตนมรร.เดือนหน้า

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 ต.ค.61 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตนมโรงเรียนว่า เรื่องทุจริตเป็นเรื่องเป็นราวยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีกรณีให้ตรวจสอบ ขบวนการไซฟอนนม ซึ่งเป็นคดีอาญา เรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชน ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐ การสอบข้อเท็จจริงขณะนี้ยังไม่เจออะไร แต่ก็สั่งให้ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน 90 วัน หลังจากมีการร้องเรียนเข้ามา ซึ่งในเดือน พ.ย.ผลสอบจะต้องออกมาแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่าได้รับรายงานหรือไม่ว่ามีกรรมการใน อ.ส.ค.เอื้อนายทุน ในการจัดซื้อนม นายกฤษฎา กล่าวว่า มีแต่การพูดกันรายละเอียดยังไม่มีการสืบสวน และประชาชนมีข้อมูลก็ขอให้แจ้งมา เรายินดีที่จะสอบสวน และ

ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเป้าหมายของกระทรวงเกษตรฯ คือ เด็กนักเรียนต้องมีนมที่มีมาตรฐานอาหารที่ครบ และเกษตรกรที่ส่งนมต้องได้รับความเป็นธรรม

เมื่อถามว่า ได้มีการกำกับคณะกรรมการที่สอบสวนเรื่องดังกล่าวหรือไม่ นายกฤษฎา กล่าวว่า ตนได้กำกับคณะกรรมการตรวจสอบไปแล้ว และได้กำกับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน ให้ดำเนินการในเรื่องอัตราโควตาการส่งนมโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยตนทราบว่าวันนี้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ มีคณะกรรมการที่จะไปปรับปรุงระบบการคำนวณสูตรโควตานมโรงเรียน ซึ่งในการเปิดเรียนเทอม 2 นี้เราจะใช้ระบบเหมือนเดิมแต่จะเข้มข้นขึ้นว่า หลักฐานเอกสารที่จะประกอบการยื่นใช้สิทธิจะต้องถูกต้อง หลังจากนี้ในเทอมต่อไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารนมใหม่

พัน'โอด'พานทองแท้ คดีร่วมฟอกเงิน

ปมรับเช็คกรุงไทย'10ล้าน' ศาลให้ประกันท่านไปนอก กต.ขออีก600ล.เลือกส.ว. พบสร.ฟัง100ที่นึ่งน้อยไป “จตุพร” ตั้งโต๊ะแจงเปล่าจับมือ “สนธิ” ตั้ง พรรค ย้ำแค่คุยทางออกบ้านเมือง ชี้ รธน.ใหม่ รวมกันแพ้ แยกกันแล้วชนะ ★ มีต่อหน้า 11

พัน'โอด' ☆ *ต่อจากหน้า 1*
ตั้งพรรคเพื่อชาติรองรับพวกไม่มีที่ยืนในเพื่อไทย
คอยถ่วงดุลในสภา จะคนในอย่างมองตั้งแต่มันเอง
นายฯไม่ขวางตั้งพรรคเพื่อชาติ ไม่อยากมอง
เป็นเกม โยน กกต.ดูนักการเมืองบินพบ “ทักษิณ”
บัวแก้วไบซ์ไม่ขวางหน้าหลักเมินตามล่า “ทักษิณ” ทุก
ฝักบัว กกต.ของบเพิ่มจัดเลือกตั้ง ส.ว.อีก 600 ล้าน
เบ็ดเสร็จรวมเป็น 3,600 ล้าน “สุวิทย์” ฟัง พบสร.
เตรียมโซวญยุทธศาสตร์พลิกประเทศ กวาด 100 ที่นั่ง
ยังน้อยไป “อภิสิทธิ์” ยังตามบี้ กกต.จัดการพรรค
นอมินี สึกชิงจำฝูง ปชป.ถึงคิวโหว่กัน ส.ก.-ส.ข.
แท้เชียร์ “มาร์ค” ด้าน “อลงกรณ์” ลั่นพา ปชป.
เลิกบอยคอตด้วยการสั่งฟ้อง “โอด” คดีฟอกเงินกรุงไทย
ปมเช็ค 10 ล้าน เจ้าตัวปฏิเสธ ศาลให้ประกันตัวราคา
1 ล้านบาท พร้อมเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ
กลายเป็นข่าวฮือฮาสำหรับ “พรรคเพื่อชาติ”
ที่มีรายงานว่าจะเป็นการเมืองเชิงปรองดอง
สลายสงครามสี่มีทั้งเสื้อแดง เสื้อเหลือง ร่วมงานด้วย
สืบเนื่องจากการพูดคุยกันในหมู่แกนนำระหว่างที่
ถูกขังในคุก ล่าสุดนายจตุพรออกมาแถลงข่าวชี้แจง
รายละเอียดการพูดคุยดังกล่าว และแนวทางการ
จัดตั้งพรรคเพื่อชาติ

“จตุพร” ย้ำเปล่าจับมือ “สนธิ” ตั้งพรรค
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 10 ต.ค. ที่ห้อง
ประชุมติของกรมตำรวจร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน
นปช. แถลงชี้แจงข่าวการตั้งพรรคเพื่อชาติว่า ก่อน
การตั้งพรรคเพื่อชาติ ไม่เคยมีการหารือกับนายสนธิ
ลิมทองกุล แกนนำพันธมิตร หรือพุทธะอิสระ แกนนำ
กปปส. ตอนอยู่ในเรือนจำถึงการตั้งพรรคแต่มีการ
หารือถึงทางออกของบ้านเมืองจริงข่าวนี้เกิดจากการ
ที่นายยงยุทธ ดิยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา ให้
สัมภาษณ์สื่อหนึ่ง โดยพูดถึงความประทับใจที่ไปเยี่ยม
ตนในเรือนจำและเล่าถึงการที่ตนพูดคุยกับนายสนธิ
พระพุทธรักษาให้ฟังแต่มีการจับไปแปลความหมาย
อีกอย่าง ยืนยันว่าเป็นความเท็จ ลูกชายนายสนธิ
ก็ออกมายืนยันผ่านสื่อแล้วว่าไม่จริง แม้จะพาดพิง
ตนบ้างแต่ไม่ขอตอบได้เพราะเข้าใจและเห็นใจ
ชี้พรรคเพื่อชาติถ่วงสมดุลในสภา
“ขณะนี้ นายสนธิยังอยู่ในคุก อาจต้องติดถึง
20 ปี ถ้าไม่มีการอภัยโทษ หากจะตั้งพรรคกับตนได้
คงมีอายุร่วม 100 ปี แต่ก็ถือโศกกรรมให้กับข้อมูล

ความที่ออกมาไม่ตรงความจริง ยืนยันว่า นปช.เอง
ไม่เคยมีความคิดจะตั้งพรรคแต่พรรคเพื่อชาติเกิดมา
ตั้งแต่ปี 2556 แล้ว ในวันที่ผมก็อยู่ในสถานะไม่มี
สิทธิทางการเมือง ทำได้เพียงแค่เป็นกองเชียร์ รัฐ-
ธรรมนูญฉบับนายมีชัยออกแบบให้เกิดปัญหาได้
ตลอดเวลา ฝ่าย กปปส.คิดได้ก่อน ทำให้มีการตั้ง
พรรคฝ่าย กปปส.ถึง 5 พรรคเราไม่ต้องการชนะแล้ว
ปกครองไม่ได้ รัฐธรรมนูญกำหนดให้รวมกันแพ้
แต่แยกกันแล้วชนะ ถ้าคนในซีก นปช.อยู่นอกสภา
กปปส.อยู่ในสภา ความสมดุลจะไม่เกิด”

รองรับพวกไม่มีที่ยืนในเพื่อไทย
ประธาน นปช.ระบุด้วยว่า แนวคิดพรรค
เพื่อชาติ เป็นแนวคิดเก่าที่เปิดประตูว่างสนับสนุน
เพื่อนห้องน้องพี่ ที่ไม่มีที่ในพรรคเพื่อไทย ถ้า
ถามว่าแตกแยกหรือไม่ คนใน กปปส.แยกไปทำพรรค
ไม่เห็นเขาจะมาพูดถึงเรื่องนี้ รัฐธรรมนูญมีชัยแยก
กันแล้วชนะ รวมกันแล้วแพ้คนอยู่ในสภาก็เจรจากัน
นอกสภาที่เจรจา แก้ไขวิกฤติของชาติไป ถ้าคิด
มุมเดียวไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญ นายมีชัยออกแบบ
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลัง-
ประชาชาติไทยเขาเข้าใจฝ่ายเราเข้าใจว่าผมต้องการ
สร้างความสมดุลในเขตสภาฯเป็นเรื่องของพรรค
การเมืองก็ว่าไป ข้างนอกก็ว่ากันไป
อย่าเห็นแก่ตัวมองตั้งแต่มันเอง
เมื่อถามว่า สมาชิกพรรคเพื่อไทยกังวลว่าการ
ตั้งพรรคเพื่อชาติจะดึงคะแนนจากพรรคเพื่อไทยไป
นายจตุพรตอบว่า พรรคการเมืองควรเป็นทางเลือก
ให้ประชาชน ไม่ควรเห็นแก่ตัว ถ้าคิดว่าจะดึง คง
เป็นความคิดเห็นที่เห็นแก่ตัว ในอีกซีกยังไม่เคยหรือ
ได้ยื่นเขาจะมาบอกจะมาดึงคะแนนกัน ทั้งที่มาจาก
กปปส.เหมือนกัน แต่ต่างคนต่างทำหน้าที่เช่นเดียว
กับซีกเราต่างคนต่างทำหน้าที่ ประชาชนจะตัดสินใจ
เอง พรรคเพื่อชาติเป็นพรรคที่เปิดพื้นที่ให้คนที่
ศรัทธาระบอบประชาธิปไตย วันข้างหน้าไม่รู้จักเกิด
อะไรขึ้น วันนี้ถ้าไม่หาความสมดุลระหว่างในและ
นอกสภาฯการเจรจาจะยิ่งยาก ต้องสร้างความสมดุล



▲ ได้ประกัน นายพานทองแท้ ชินวัตร เดินทางมาขึ้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พร้อมด้วยคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ มารดา ในคดีที่อัยการสั่งฟ้องฟอกเงินธนาคารกรุงไทย โดยศาลให้ประกันตัวอัตราประกัน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ.

ทุกพื้นที่ในสภากว่ากันไปในเรื่องของนอกสภากว่า
ทั้งตนและนายสุเทพก็จัดการกันเองได้

14 ต.ค. นัดประชุมประกาศจุดยืน

นายจตุพรกล่าวอีกว่า ในวันที่ 14 ต.ค. เวลา 08.30 น. ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลสาโรงพรรคเพื่อชาติ จะประชุมเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ประกาศ แนวทางอุดมการณ์ ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์พรรคเป็น รูปมือประสานกันเป็นรูปหัวใจ คาดสีแดง สลับน้ำเงิน สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการประสานใจร่วมกัน ส่วนวันประชุมใหญ่พรรค เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือน พ.ย. ที่โรงแรมเซียมอี.ม.ธรรมศาสตร์ รัชสิด คาดว่าจะมีสมาชิกนับหมื่นคนเดินทางมาร่วม ส่วนหัวหน้าพรรค ยังไม่มีการระบุ

“ธิดา” ไม่ขวางแดงสังกัดพรรค

นางธิดาดาวระเศรษฐี ประธานที่ปรึกษากลุ่ม นปช.กล่าวว่า จากข่าวที่ว่า มีแกนนำ นปช.แตกกลุ่ม ไปสังกัดพรรคการเมืองต่างๆ ทำให้มวลชนมีความ กังวลและสับสน จึงขอแจ้งว่า เองก็กร นปช.ไม่มีการจัดตั้งพรรคการเมืองใดๆ 2.การสังกัดพรรคการเมือง ฝ่ายประชาธิปไตยถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล 3.การ ได้ชื่อว่าเป็น นปช. คือการเคารพ เชื่อมมั่น และปฏิบัติ

ตามหลักนโยบายและวินัย นปช.อย่างเคร่งครัด โดย ถือเอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญ 4.การที่ ผู้รักประชาธิปไตยจะได้มีบทบาทในรัฐสภาอาจเป็น เรื่องที่ดี พรรคการเมืองและการดำรงตำแหน่งทางการเมืองควรเป็นส่วนประกอบหรือเครื่องมือในการต่อสู้ของประชาชน ไม่ใช่เอาการต่อสู้ของประชาชนเป็น ผลประโยชน์ทางการเมืองหรือส่วนบุคคล มิฉะนั้น ผลพวงการต่อสู้ของประชาชนจะหมดคุณค่าไปทันที เราให้คุณค่าการต่อสู้ของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะยึดมั่นไปจนกว่าจะถึงเป้าหมาย

“บิ๊กตู” นิ้วชี้กลับจากญี่ปุ่นถึงไทย

ด้านความเคลื่อนไหว นายกรัฐมนตรี เมื่อ เวลา 04.50 น. วันที่ 10 ต.ค. ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เสร็จสิ้น การกิจการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง กับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางกลับ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากนั้นเวลา 09.00 น. พล.อ.ประยุทธ์เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็น ประธานการประชุม ครม. โดยก่อนการประชุม ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายทศพรว่า เหนื่อยหรือไม่ นายทศพร ตอบสั้นๆว่า นอนน้อยไปหน่อย เมื่อถามว่า ได้นอน แล้วหรือไม่ นายทศพรตอบว่า นอนไปนิดหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าว

สังเกตเห็นที่บริเวณนิ้วมือข้างขวาของนายทศพรตั้งแต่ นิ้วกลางถึงนิ้วก้อยพันด้วยผ้ายึดไว้ โดยนายทศพร กล่าวว่า ได้รับบาดเจ็บจากอาการนิ้วมือช่น ขณะที่ นายทศพรคอยจับบริเวณนิ้วที่พันอยู่ตลอด

ชวนคนไทยรณรงค์ทอดกฐิน

ต่อมาที่ห้องโถงตึกบัญชาการ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม นำคณะเข้าพบนายทศพร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมและสืบ ทอดวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเทศกาลออกพรรษา และถวายผ้ากฐิน โดยนายทศพรสนใจสอบถามถึงความ หมายของรณรงค์ 4 ประเภทที่นำมาแสดง คือ ธงรูป จะระเข้าคาบดอแก้ว ธงรูปกฐินหรือนางมัจฉาถือดอกบัว ธงรูปตะขาบ และธงรูปเต่า ทั้งนี้ ได้มอบธงรูปกฐิน ถือดอกบัวให้กับนายทศพร ซึ่งเจ้าหน้าที่อธิบายความ หมายว่า ความหมายผู้ที่ทำกฐินถือเป็นการทำบุญใหญ่ ผู้ที่ท่าจะมีจิตใจที่ต้งาม่องใส จะจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับ ตัวเอง จากนั้นนายทศพรได้ชมกิจกรรมผลงานที่นำมา แสดงเพื่อรณรงค์การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ระดับโลกครั้งแรกของประเทศไทย “Thailand Biennale Krabi 2018” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 พ.ย.61 ถึง 28 ก.พ.62 จ.กระบี่ โดยนายทศพรชื่นชม ความคิดสร้างสรรค์ในการนำวัสดุที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์



เจ็บนิดๆ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ยกมือรับไหว้สื่อมวลชน ก่อนการประชุม ครม. เผยให้เห็นนิ้วมือที่มีอาการคัน หลังเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจ การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นครั้งที่ 10 ที่ประเทศญี่ปุ่น.

เพื่อใช้ประโยชน์ และยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมแนะนำให้ประดิษฐ์สิ่งของที่ไม่ซับซ้อนเกินไป

ตั้งพรรคเพื่อชาติทำได้ไม่ผิด กม.

ภายหลังการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการจับมือระหว่างกลุ่มที่เคยขัดแย้งกันตั้งพรรคเพื่อชาติว่า ก็ตั้งไปถ้าไม่ผิดกติกาหลักเกณฑ์กฎหมายของการตั้งพรรคการเมือง ขอให้ประชาชนติดตาม ไม่ว่าใครจะพูดอะไร ขอให้เรียนรู้นคนเคยเตือนแล้วว่าเวลาใครจะพูดอะไรที่มันดูเหมือนดี ดูเหมือนได้ประโยชน์ ต้องไปค้นหาความจริงและข้อเท็จจริงด้วยว่าทำได้จริงหรือไม่ กฎหมายว่าอย่างไร งบประมาณมาจากไหน เรื่องความจำเป็นอะไรต่างๆ มันไม่ใช่เรื่องที่ย่ายนั๊ก เหมือนกับที่รัฐบาลนี้ทำงานมา 8-4 ปี ต้องแก้ไขกฎหมายอะไรต่างๆ เยอะไปหมดและวันหน้าจะเป็นการเมืองอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งมีหลายฝ่ายด้วยกันทั้งรัฐบาล ฝ่ายค้าน เมื่อถามว่า การตั้งพรรคสาขาทางการเมืองมืองเป็นการแก้เกมหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า “ผมไม่ได้มองว่าการเมืองคือเกม โดยพื้นฐานผมไม่ใช่ นักการเมือง ผมก็พยายามศึกษาว่าการเมืองไทยเป็นอย่างไร ซึ่งผมได้พูดในห้องประชุมไปแล้วว่าหลายประเทศการเมืองคือเรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมีการต่อสู้หลายสิ่งกัน หรือให้ร้ายซึ่งกันจนกระทั่งทำงานกันไม่ได้ อันนี้เป็นสิ่งที่บ้านเราต้องแก้ไข ประชาชนต้องเรียนรู้ นักการเมืองต้องปรับตัวเพื่อให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริง”

โยน กกต. ดูแห่พบ “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงกรณีที่นักการเมืองบินไปพบหรือกับนายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์

ชินวัตรอดีตนายกฯ ว่าเป็นเรื่องของ กกต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบและดำเนินการว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ ไม่มีใครไปรับรองได้ว่าผิดหรือถูก แต่มันเป็นเรื่องของความเหมาะสมและไม่เหมาะสม ควรจะกระทำหรือไม่ก็แล้วแต่สิทธิที่เขาเหล่านั้นจะไปทำ แต่จะผิดหรือถูกก็เป็นเรื่องของ กกต.

ปลื้มญี่ปุ่นสนใจลงทุนอีอีซีมากที่สุด

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า เพิ่งเดินทางกลับจากร่วมประชุมกรอบผู้นำลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่นครั้งที่ 10 ที่ประเทศญี่ปุ่น ลงจะเห็นกันแล้วว่าไปทำอะไรมา ก็มีความสำเร็จทุกประการ ในเรื่องของการเดินทาง ไปสู่แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยสถานักธุรกิจญี่ปุ่นให้ความสนใจ มีการขอสิทธิประโยชน์ในการลงทุนอีอีซีอีกหลายบริษัท ถือว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ลงทุนในอีอีซีมากที่สุด ในปัจจุบัน ทั้งนี้อีกหลายๆ ประเทศก็ให้ความสนใจ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า การทำงานของรัฐบาลในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่อย่างไรก็ตาม คนที่ขี้แสมว่าเราทำขนาดใหญ่แล้วก็ต้องดูขนาดเล็กน้อย ว่าประชาชนผู้รับประโยชน์จะอย่างไร วันนี้มีหลายมาตรการที่ออกมาดูแลภาคการเกษตร

หยอดนักข่าวให้คิดถึงน้อยๆ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงอาการนี้ข้านว่า “พอดีเขียนหนังสือแล้วทำปากกาหล่นลงพื้น พอปากกาทกลงผมนั่งอยู่บนเก้าอี้ก็ล้มลงไปเหยียบแล้วเก้าอี้มันเลื่อน ผมก็เลยเอานิ้วมือยันลงไปเต็มๆ มันก็เลยเจ็บ ผมไม่ได้ไปขกใครมาหรอก เป็นคนใจดี” ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแถลงข่าววันนี้ พล.อ.ประยุทธ์อารมณ์ดีตลอด ช่วงแรกที่เดินเข้ามายังโผล่ยิ้มแถลงข่าว

ได้ส่งยิ้มให้กับผู้สื่อข่าว พร้อมกับกล่าวว่า “คิดถึงฉันใช่ไหม” และเมื่อแถลงเสร็จ พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวว่า ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้มีงานอีกเล็กน้อย และต้องเตรียมการไปประชุมระดับผู้นำอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับผู้นำองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่ ๒๓.๑๐.๖๑ และจะเดินทางกลับในช่วงค่ำ “คิดถึงผมได้นะ แต่คิดถึงน้อยๆ ก็ได้”

มท. ทำความเข้าใจ ปชช. เลือกตั้ง

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงความสับสนหลังนายกฯ สั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจ เรื่องการเลือกตั้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้อาศัยช่องทางทุกหน่วยงานในพื้นที่ทำงานร่วมมือกันให้เรียบร้อย ภายใน 3 เดือนตามบัญญัตินายกฯ ส่วนการดูแลความสงบเรียบร้อยก่อนเลือกตั้ง ที่ขณะนี้ นักการเมืองเริ่มลงพื้นที่แล้วนั้น มหาดไทยจะช่วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และหน่วยงานความมั่นคงดูแลในภาพรวม สนับสนุนตามที่ กกต. ร้องขอ เช่น เรื่องของทะเบียนราษฎร การให้ข้อมูลประชาชนเรื่องแบ่งเขตเลือกตั้ง และทราบว่าจะมี กกต. ได้ติดตามสถานการณ์ และบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้หมดแล้ว และเชื่อว่าแต่ละพื้นที่ยังคงอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย ซึ่งขณะนี้ในช่วงการหาสมาชิกพรรค และมีประชุมพรรคการเมืองเท่านั้น

สมช. มั่นใจเลือกตั้งสงบ

พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งว่า สมช. ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง หลังการคลาย

ล็อกทางการเมือง เบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติ ทุกฝ่ายยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยการเสนอความคิดเห็นต่างๆที่เกิดประโยชน์กับประชาชน เมื่อถามว่าจากนี้จนถึงวันเลือกตั้ง ทุกอย่างจะอยู่ในความสงบเรียบร้อยหรือไม่ เลขฯ สมช.ตอบว่า ตอนนี้ยังอยู่ในความสงบ มั่นใจว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย ตามที่ประชาชนต้องการ

“คอน” ชี้ต่างชาติไม่คิดใจโรคแม่ป

นายคอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงการเดินทางเยือนญี่ปุ่นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯและหัวหน้า คสช. ว่าการร่วมมือกันของประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขงและญี่ปุ่นมีความชัดเจนยิ่งขึ้นมุ่งเน้นประโยชน์ที่จะตกถึงประชาชน ในทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง เมื่อถามว่าทางการญี่ปุ่นถามถึงโรคแม่ปการเลือกตั้งของไทยหรือไม่ นายคอนตอบว่า ไม่เลย เพียงแต่เราเล่าให้ฟังว่าการเมืองไทยเดินทางโรคแม่ปจะมีการเลือกตั้งในก.พ.62 สิ่งต่างๆที่คุยกันไว้ก็ต้องคุยต่อไป เมื่อถามว่า ต่างชาติเขื่อนั้นกับโรคแม่ปเลือกตั้งหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมาเดือนมาแล้วหลายครั้ง นายคอนตอบว่าเขาเข้าใจว่าการเลื่อนแต่ละครั้งมีเหตุผลอะไรอยู่ และไม่ได้ตั้งใจถามอะไร ตราบที่เขารู้ว่าทุกอย่างในประเทศเราเดินไปอย่างสงบสุขในฐานะที่เป็นประเทศที่เป็นมิตรกัน เขาก็มีความสุขเพราะมันไม่ไปรบปรบกัน การค้าการลงทุนของเขากับประเทศไทย

เมินไล่ตามตัว “ทักษิณ” ทุกฝั้ว

เมื่อถามถึงความเคลื่อนไหวของนายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตฯที่เดินทางมาฮ่องกงในช่วงนี้ นายคอนตอบว่า กระทรวงต่างประเทศไม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด ผู้ที่จะติดตามนายทักษิณคือตำรวจ ฝ่ายข่าวกรองกระทรวงต่างประเทศไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงเพียงแต่เรารู้ความเคลื่อนไหวเมื่อถามว่าการนำตัวนายทักษิณกลับประเทศไทย กระทรวงต่างประเทศต้องทำหน้าที่ประสานงานหลักใช่หรือไม่ นายคอนตอบว่า ไม่ใช่ ขณะนี้เรื่องทั้งหมดอยู่ที่กระบวนการยุติธรรม ส่วนที่จะให้ประสานงานกับฮ่องกงเพื่ออะไร จะให้เขาจับตัวส่งมาอย่างนั้นหรือไม่ใช่ มันเป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายที่จะไปคุย ไม่ใช่เรื่องที่กระทรวงต่างประเทศไปนั่งคุย ด้านคดีความจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปคุย แต่กระทรวงต่างประเทศเป็นผู้พูดคุยอย่างเป็นทางการเมื่อได้รับเรื่องมาจากตำรวจและอัยการ

กรมผ่านร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ว.

เมื่อเวลา 15.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

แถลงภายหลังประชุม ครม. ว่าที่ประชุมเห็นชอบในหลักการร่าง พ.ร.ฎ.การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตามที่กต.เสนอ โดยนายวิษณุ เครืองาม รองฯฯชี้แจงว่า กต.จะเป็นผู้กำหนดขั้นตอนการเลือกตั้งทั้งหมด รัฐธรรมนูญกำหนด กต.ต้องดำเนินการให้มีการเลือก ส.ว.จำนวน 200 คน ให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ไม่น้อยกว่า 90 วันแล้วจึงนำรายชื่อเสนอ คสช. โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1.โดยตำแหน่ง 6 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.ทหารสูงสุด ผบ.ทบ. ผบ.ทอ. ผบ.ทร. และ ผบ.ตร. 2.กลุ่มที่มาจากการเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มอาชีพให้เหลือ 200 คน ภายในวันที่ 2 ม.ค.62 หรืออย่างช้าวันที่ 9 ก.พ.62 โดยคัดเลือกระดับประเทศใช้ม็อบพลเมืองทองธานี จากนั้นส่งให้ คสช.เป็นผู้คัดเลือกให้เหลือ 50 คน และสำรองไว้อีก 50 คน ภายใน 60 วัน อย่างช้าอยู่ที่ประมาณปลายเดือน เม.ย.62 และ 3.กลุ่มที่มาจากพรรคการเมือง โดย คสช.จะตั้งคณะกรรมการสรรหาจำนวน 9-12 คน เพื่อคัดเลือกบุคคลจำนวน 400 คน มาให้ คสช.คัดเลือก ไม่นเกินวันที่ 9 ก.พ.62 จากนั้น คสช.จะคัดเลือกให้เหลือ 194 คน และสำรองอีก 50 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน จากนั้นจะนำรายชื่อทั้งหมดมาลงแล้ว ทั้งนี้คาดว่าจะร่าง พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือก ส.ว.จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 พ.ย.61

กต.ขอเพิ่มงบเลือก ส.ว.600 ล้าน

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า กระบวนการคัดเลือก ส.ว.ในระดับอำเภอ จะสอดคล้องกับการปลดล็อกให้ทำกิจกรรมทางการเมืองในช่วงเดือน ธ.ค. นอกจากนี้ กต.ยังขอของประมาณเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ว.อีกประมาณ 600 ล้านบาท จากเดิมที่เคยขอเลือกตั้ง ส.ส.ไว้ 3,000 กว่าล้านบาท โดย กต.จะต้องทำแผนชี้แจงมาว่างบที่ขอเกินมา จะใช้ทำอะไร และที่บอกว่าไม่พอนั้น ไม่พออย่างไร และต้องรอพิจารณาอีกครั้ง

ไฟเขียวโยกย้ายทูต 4 ตำแหน่ง

ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ 4 ราย ได้แก่ นายธนา เวศ โกลสิทธิ์ เอกอัครราชทูต (ออท.) ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย นายเชิดชู รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็น ออท. ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี นายดามพ์ บุญธรรม ออท. ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็น ออท. ณ กรุงวอชิงตัน ราชอาณาจักรโมร็อกโก และ น.ส.วันทนี วิฑูรย์วงศ์สกุล

อัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็น ออท. ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไน ดารุสซาลาม

จีสอบ จนท.รัฐเอี่ยวทุจริตนม

นายคุณุฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความสืบหน้าการตรวจสอบทุจริตนมโรงเรียน ว่า เรื่องทุจริตที่เป็นเรื่องเป็นราวยังไม่ มีแต่เขา มาแจ้งความดำเนินคดีกรณีให้ตรวจสอบขบวนการไซฟอนนม เป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชน ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐการสอบข้อเท็จจริงขณะนี้ยังไม่เจออะไร แต่ตั้งให้อำนาจการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 90 วัน ผลจะออกมาในเดือน พ.ย. เมื่อถามว่า ได้รับรายงานหรือไม่ว่ามีกรรมการใน อ.ส.ท. เอื้อนายทุนจัดซื้อนม นายคุณุฎาตอบว่ามีแต่การพูดกัน รายละเอียดยังไม่ มี ถ้าสื่อหรือประชาชนมีข้อมูลก็ให้แจ้งมาเรา ยินดีสอบสวนให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตนกำชับคณะกรรมการตรวจสอบไปแล้วรวมทั้งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน ให้ดำเนินการในเรื่องอัตราโควตาการส่งนมโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

ฟุ้ง พปชร.ได้ 100 ที่นั่งยังน้อยไป

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าที่รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงความสืบหน้าการดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ของพรรคว่า เรื่องยุทธศาสตร์พรรคจะปล่อยออกมาเร็วๆนี้ พร้อมจัดตั้งสถาบันพรรคโดยนำเอาผู้นำด้านต่างๆมาทำงานให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เมื่อถามว่าจะผู้สมัคร ส.ส.ครบทุกเขตหรือไม่ นายสุวิทย์ตอบว่า ในเมื่อตั้งพรรคแล้วก็ต้องพร้อมส่ง เมื่อถามว่าประเมินตัวเลข ส.ส.ที่จะได้รับเลือกประมาณ 100 ที่นั่งได้หรือไม่ นายสุวิทย์ กล่าวที่เล่นทีจริงว่า “น้อยไปหรือเปล่า”

“อภิสิทธิ์” จี้ กต.แจรง่วนเวลารับรอง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตฯและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีกต.เร่งรัดกรอบเวลารับรองพรรคการเมืองใหม่จากเดิมประมาณ 90 วันมาเป็น 45 วัน จนมีเสียงครหาว่า ทำเพื่อพรรคพลังประชารัฐ ที่เพิ่งยื่นจดจัดตั้งพรรคการเมืองว่าเป็นเรื่องที่กต.ต้องอธิบายถึงกลไกการทำงานว่าการจะเร่งรัดเพื่อให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วขึ้นและมีหลักเกณฑ์การตรวจสอบที่เสมอภาคกัน การลดเวลาลงจะไม่กระทบกับการตรวจสอบเหมือนกับการตรวจสอบพรรคการเมืองอื่นอย่างไร หรือเอื้อบางพรรคหรือไม่ ทั้งหมดอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ กต.ต้องอธิบายให้ได้ว่าเปลี่ยนแปลงกรอบเวลาเพราะอะไร

ตามบีปมตั้งพรรคสาขา-โนมินี

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ส่วนกรณีการตั้งพรรคการเมืองที่เป็นสาขาพรรค หรือโนมินี นั้น เรื่องนี้ต้องดูพฤติกรรมหลายอย่าง และหลายช่วงประกอบกันจะทำให้เกิดความชัดเจนขึ้น รวมทั้งเรื่องการส่งผู้สมัครในพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนพฤติกรรมในการหาเสียงด้วย เป็นหน้าที่ กกต.จะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดว่ามีส่วนใดเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ และ กกต.ควรเตือนผู้มีอำนาจรัฐระดับต่างๆอย่าเข้ามาเกี่ยวข้องในการสร้างความไม่เป็นธรรมในการเลือกตั้ง ขณะที่รัฐบาลจะต้องไม่ใช้อำนาจรัฐไปเอื้อประโยชน์ในพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง

ส.ก.-ส.ข.ปชป.แท้เชียร์ "มาร์ค"

ด้านความเคลื่อนไหวชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อเวลา 09.30 น.ที่พรรคประชาธิปัตย์ กลุ่มอดีตสมาชิกสภา กทม. (ส.ก.) และสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ประมาณ 50 คน รวมตัวมอบดอกไม้ให้กำลังใจนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้สมัครรับการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคหมายเลข 1 พร้อมตะโกนเชียร์ "อภิสิทธิ์ ผู้ชนะเป็นหัวหน้าพรรคและนายกรัฐมนตรี" โดยมีป้ายข้อความ "เราเลือกอภิสิทธิ์" ด้วย

อ่อนเสียงดีต้องมีคะแนนด้วย

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า เป็น ส.ส.ตั้งแต่ปี 35 ผูกพันกับสมาชิกและพรรค การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคถือเป็นเรื่องใหม่ของประเทศ ต้องหาเสียงสร้างสรรค์ ไม่แตกแยก ไม่พาดพิงถึงใครต้องช่วยสร้างพรรคใหม่ให้เข้มแข็ง ที่สำคัญช่วยลงคะแนนให้ตนด้วย อย่าให้แค่เสียงดีแต่ไม่มีคะแนน ดีใจที่การหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคทำให้ประชาชนตื่นตัว ขอภัยหากยังมีความไม่สะดวกอยู่บ้างในการสมัครเป็นสมาชิกพรรค ที่ต้องมોકสารภาพด้วย และหลักฐานการโอนเงิน ส่วนการหาเสียงกับสมาชิกพรรค ตนจะลงพื้นที่ต่างๆในสัปดาห์หน้ามากขึ้น อาจมีการเปิดเวทีให้ผู้สมัครทั้งสามคนได้ตีเบตโซว์ วิสัยทัศน์ด้วย ถือเป็นเรื่องที่ดี จึงขอขอบคุณทุกกำลังใจให้

"หมอวรงค์" ปลื้มถูกขมติดดิน

ด้าน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ผู้ร่วมสมัครแข่งขันชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 2 กล่าวว่า ตนใช้เวลาประมาณ 10 กว่าวัน หลังจากเปิดตัวเพื่อลงพบปะสมาชิก สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความแปลกใจคิดไม่ถึงว่าวันนี้พวกเราจะเป็นกันเองติดดิน สัมผัสได้ เราได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชน รวมทั้งพี่น้องที่ต่างที่ต่างที่ต่างที่เรา

ไม่เหมือนในอดีตระดับกระแง คล่องแคล่ว ว่องไว จึงอยากบอกว่าตนเชื่อว่า "ไอ้" เพราะคนที่ "ไอ้" เมื่อให้โอกาส จะใช้เวลาไม่นาน

"จ๊อน" คุยโตพา ปชป.เลิกลบยอดคอต

เมื่อเวลา 10.10 น. ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัครรับการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคหมายเลข 3 แถลงข่าวเปิดตัวนโยบายและวิสัยทัศน์ พร้อมผู้สนับสนุนเข้าร่วม 150 คน นายอลงกรณ์กล่าวว่า ตนพร้อมสร้างจุดเปลี่ยนประเทศไทย ถ้าเลือกตนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นแน่ ถ้าตนได้เป็นนายกจะตั้งคณะกรรมการคุณธรรม เชิญนายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคมาเป็นประธาน ซึ่ง 80 กว่าปีของประชาธิปัตย์ มีรัฐประหาร 13 ครั้งตนจึงไม่เอาไม่รับนายกคนนอก ขนาดก่อนวิกฤติถ้าตนเป็นหัวหน้าพรรคจะไม่บอยคอต การเลือกตั้ง ขอให้การบอยคอตการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นครั้งสุดท้ายและไม่ให้มีอำนาจนอกระบบอยู่เบื้องหลัง ใครจะเข้ามาแทรกแซงพรรคจะยืนหยัดร่วมกันปกป้อง ไม่ยกพรรคให้ใคร

พชช.ตีฐานเมืองกรุงคอต ส.ก.ปชป.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์เผชิญปัญหาถูกคอตอีกระลอก ในเขตพื้นที่ กทม. ล่าสุดมี ส.ก.ของพรรค 3 คน คือ นางกานตักนิษฐ์ แก้วสันตติ ส.ก.เขตพระนคร นางกนกนุชนาถ สุวรรณา ส.ก.เขตดอนเมือง และนางกรณิษา จามสุคนธ์รัตนาศ.ก.เขตคลองเตย พร้อมใจกันยื่นใบลาออก เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ร่วมกับนายแมน เจริญวิทย์ ส.ก.เขตบึงกุ่ม ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ เพื่อไปเข้าสังกัดพรรคพลังประชารัฐ โดยมีนายฉัฐพล ทีปสุวรรณ อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ที่ไปเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ทบทามหวังใช้ฐานเสียง ส.ก.ดึงคะแนนบัญชีรายชื่อ ยังมีความพยายามทบทามทั้งอดีต ส.ส. ส.ก. และ ส.ข.ของพรรคอยู่ตลอดเวลา

"ไอค์" พบอัยการคดีฟอกเงินกรุงไทย

สำหรับกรณีที่ถูกสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอกล่าวโทษผู้เกี่ยวข้องกับการอนุมัติสินเชื่อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กลุ่มผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับกลุ่มธุรกิจเครือข่าย กฤษฎาพานนคร ในส่วนของนางไอศักดิ์สงฉบับมีนางเกศินี จิภพ มารดานางกาญจนาภา หงษ์เหิน กับนายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กับพวกรวม 4 คน ฐานร่วมกันฟอกเงิน กับสมคบกันฟอกเงิน ในเช็คสองฉบับรวม 2 กรรมที่ ดีเอสไอส่งสำนวนมาให้อัยการเมื่อเดือน ก.ค.61 ขณะนี้อัยการส่งสำนวนเสร็จ

แล้ว และนัดผู้ต้องหาทั้ง 4 มาพบอัยการ โดยเมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 10 ต.ค. นายพานทองแท้ ผู้ต้องหาที่ 4 เดินทางมาพร้อมกับ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร น้องสาว ที่มาให้กำลังใจ พบอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 เพื่อฟังคำสั่งฟ้อง ท่ามกลางแกนนำและสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่เดินทางมาร่วมส่งแรงใจจำนวนมาก อาทิ นายพนพล ปัทมะ นายชูศักดิ์ สิรินิล นายฉัฐวุฒิ ไสยเกื้อ นายภูมิธรรม เวชชชัย นายชัยเกษม นิติศิริ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ น.ส.ชัตติยา สวัสดิผล อย่างไรก็ตาม นางกาญจนาภา หงษ์เหิน กับนายวันชัย หงษ์เหิน ผู้ต้องหาที่ 2 และ 3 ไม่ได้เดินทางมาพบอัยการ

นายพานทองแท้กล่าวกับกลุ่มผู้สื่อข่าวด้วยสีหน้าสดใสว่า "ไม่มีความกังวล ใต้อัยการ" ส่วน น.ส.พินทองทา กับ น.ส.แพทองธารที่ยืนให้กำลังใจข้างๆตลอดเวลา ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "กำลังใจดี"

สั่งฟ้อง "ไอค์" ฟอกเงินซีก 10 ล้าน

ต่อมาอัยการแจ้งว่า ในคดีส่วนของเช็คฉบับแรก 26 ล้านบาท ได้สั่งไม่ฟ้องนางเกศินี จิภพ กับนายพานทองแท้ ชินวัตร แต่สั่งฟ้องนางกาญจนาภา หงษ์เหิน กับนายวันชัย หงษ์เหิน ขณะที่เช็คฉบับที่ 2 มูลค่า 10 ล้านบาท อัยการสั่งฟ้องนายพานทองแท้ ฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน โดยอัยการจะนำตัวไปฟ้องที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

กระทั่งเวลา 10.00 น. นายธรรม์ ชาลีจันทร์ และนายประยุทธ์ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันแถลงข่าวว่า ในส่วนที่อัยการสั่งไม่ฟ้องนายพานทองแท้ในเงินกอง 26 ล้านบาท เป็นคำสั่งที่เห็นแย้งกับดีเอสไอ ดังนั้นต้องส่งดีเอสไอพิจารณาความเห็นแย้งอีกที ถ้ายังแย้งกันอีกก็ให้อัยการสูงสุดชี้ขาด ซึ่งอัยการส่งสำนวนคืนดีเอสไอแล้วคาดว่าจะพิจารณาความเห็นแย้งโดยเร็ว คดีนี้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี มีอายุความฟ้องคดีใน 10 ปี ส่วนผู้ต้องหาอีก 159 คน คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณา หากอัยการมีคำสั่งจะแถลงให้ทราบต่อไป

ศาลให้ประกันตัววีตรา 1 ล้าน

ต่อมาเวลา 14.00 น. ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ มารดานายพานทองแท้ เดินทางโดยรถตู้ พร้อมญาติสนิทมาให้กำลังใจ รวมทั้งแกนนำพรรคเพื่อไทย ขณะที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 นำตัวนายพานทองแท้มายื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีคำที่ อท.245/2561 พร้อมคำฟ้องบรรยายพฤติการณ์การกระทำผิด และคำขอทัณฑ์โทษว่าขอให้ลงโทษตาม

ความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน 10 ล้านบาท ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินปี 42 มาตรา 10 ป.อาญา มาตรา 83, 91 แก้ไขเพิ่มเติม ป.อาญาปี 26 มาตรา 4 จำเลยให้การปฏิเสธฟ้อง พร้อมยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว นายพานทองแท้ โดยตีราคาประกัน 1 ล้านบาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศวันแต่ จะได้รับอนุญาตจากศาล จากนั้นคุณหญิงพจมาน จึงเดินทางกลับแยกกับนายพานทองแท้ที่ไปกักรถ อีกคัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดีศาลนัดสอบคำให้การนายพานทองแท้จำเลยว่าจะรับสารภาพหรือ ปฏิเสธ ในวันที่ 5 พ.ย.นี้ เวลา 10.00 น. สำหรับ นางกาญจนาภากับนายวันชัย หงษ์เหิน วันนี้ไม่มีมา พบอัยการแต่ขอเลื่อนฟังคำสั่งเป็นวันที่ 18 ต.ค. เวลา 09.00 น.

“อึ้งอึ้ง” โวยลูก “ทักษิณ” เจอของแรง

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ภาพคู่พานทองแท้ ชินวัตร พี่ชายลงเฟซบุ๊ก พร้อมระบุข้อความว่า “ลูกทักษิณ ไม่เคยได้รับอะไรเหมือนคนอื่นเค้าหรอก ลูกทักษิณได้รับอะไรแรงกว่าคนอื่นเสมอ แต่รู้มั๊ย เลือดเนื้อของทักษิณก็วิ่งอยู่ในตัวเราทั้ง 3 คนนั่นแหละ จะเข้มแข็งให้สมกับเป็นลูกทักษิณ ขอบคุณทุกคนสำหรับกำลังใจที่ส่งให้พี่ไอศ และครอบครัวเราส่งใจให้เราเยอะๆนะ ขอเลยวันนี้” พร้อมทั้งติดแฮชแท็กว่า #เข้มแข็งให้ได้เหมือนพ่อ กับแม่ #10 ล้านเยอะๆ